





ที่ นค ๐๐๒๓.๓/ว ๐๑๐

ถึง อำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย และเทศบาลเมืองท่าบ่อ

ด้วยจังหวัดหนองคายได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยที่ประชุมได้เสนอแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ และขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยในการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จัดทีมเชิงรุกในการป้องกันและแยกผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนมิให้ขับขี่ยานพาหนะ โดยเน้นประเด็นการรณรงค์ให้มีการดื่มแอลกอฮอล์ที่บ้าน ลดการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ จังหวัดหนองคายจึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๔๐๔๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่แนบมาพร้อมนี้



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร ๐ ๔๒๔๒ ๒๘๖๗  
โทรสาร ๐ ๔๒๔๒ ๓๓๖๔

หนองคาย "เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง"



ที่ มท ๐๘๑๙.๒/๘๔'๒๕๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

เลขที่	๗๒
วันที่	๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง	Of มท๐๘
ส่ง	<input type="checkbox"/> โทร. <input type="checkbox"/> กง.ม.
	<input type="checkbox"/> โทร. <input type="checkbox"/> กง.ม.

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ที่ มท ๐๓๐๗.๖/๓๓๖๘๒ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยที่ประชุมได้เสนอแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ และขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยในการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านชุมชน กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จัดทีมเชิงรุกในการป้องกัน และแยกผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนมิให้ขับชี่ยานพาหนะ โดยเน้นประเด็นการรณรงค์ให้มีการดื่มฉลองที่บ้าน ลดการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทางเว็บไซต์ <https://qrqo.page.link/ivRjh> หรือ QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๗๒๒๕/๐๘-๑๑๗๔-๓๗๓๘

ผู้ประสานงาน : นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง/

นางสาวสุพรรณิภา เยื่อใย

๗๖



# บันทึกข้อความ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
เลขที่ ๖๖๒๒๑  
วันที่ 29 ธ.ค. 2563  
เวลา

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) โทร. ๐-๒๓๕๖-๙๕๕๙  
ที่ มท ๐๓๐๗.๖/ มทท๖๖ วันที่ ๐๖ ธันวาคม ๒๕๖๓  
เรื่อง การประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมการสาธารณสุขท้องถิ่น  
เลขที่รับ 3229  
พระราชบัญญัติควบคุม  
พ.ร.บ. ๒๕๖๓  
เวลา 17.17

ด้วยเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครองในฐานะผู้แทนกระทรวงมหาดไทยและเป็นอนุกรรมการตามคำสั่งคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ และในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จัดทีมเชิงรุกในการป้องกัน และแยกผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนมิให้ขับขี่ยานพาหนะ เน้นประเด็นการรณรงค์ให้มีการดื่มฉลองที่บ้าน ลดการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ จึงขอแจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบถึงแนวทางดังกล่าวเพื่อเป็นการประสานและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

## ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย

ในการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติ  
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  
ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ (กระทรวงสาธารณสุข)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้วิถีชีวิตประจำวัน  
ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นพฤติกรรมเสี่ยงอย่างหนึ่งต่อการแพร่ระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และยังเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของประเทศไทยทุกปี ประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม  
หรือเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวจำนวนมากข้อมูลจากศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนน (ศปถ.) สรุปข้อมูล  
อุบัติเหตุและการเสียชีวิตในช่วงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ มีผู้เสียชีวิตจาก  
อุบัติเหตุทางถนน จำนวน ๓๗๓ ราย โดยเสียชีวิตที่มีสาเหตุจากการดื่มแล้วขับมากถึง จำนวน ๑๐๘ ราย คิดเป็น  
ร้อยละ ๒๘.๓ ในจำนวนนี้เป็นเด็กและเยาวชน อายุ ๑๕ - ๑๙ ปี ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงดื่มแล้วขับมากถึง จำนวน  
๘๖ ราย ข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า ในปี ๒๕๖๓ มีการดำเนินงานจับกุม  
ผู้ขับขี่รถดื่มแล้วขับมากถึง ๓๔,๒๗๔ ราย ซึ่งในกลุ่มนี้เมื่อส่งตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่โรงพยาบาล  
พบว่า กว่าร้อยละ ๕๔ มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่าระดับที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังเป็นผู้ที่เคย  
กระทำผิดซ้ำคดีมาแล้วขับมากถึง จำนวน ๓๖๒ ราย

ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิด  
อุบัติเหตุทางถนนจึงเห็นสมควรเสนอมาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่โดย  
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค บูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนรวมถึง  
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินมาตรการดังกล่าวและนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการอย่างจริงจัง  
และต่อเนื่องเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างโดยเน้นมาตรการขับซื้ออย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ในส่วนของการควบคุม  
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดใน ๓ มาตรา แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้

๑. มาตรา ๒๙ ห้ามขายให้ผู้มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์

๒. มาตรา ๓๐ ห้ามขายในลักษณะการลด แลก แจก แถม ให้ แลกเปลี่ยนกับสิ่งอื่น รวมถึง  
การเสนอสิทธิการรับชมการแสดง การชิงโชค ชิงรางวัลด้วย

๓. มาตรา ๓๒ ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายเครื่องดื่ม  
แอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ดื่ม

วัตถุประสงค์การดำเนินงาน

๑. เพื่อกำหนดจุดเน้น การดำเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนการควบคุม  
และลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

๒. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแนวทางไปบูรณาการอย่างเป็นระบบ รวมถึงจัดทำ  
แผนปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ การดำเนินการจะมีความเข้มข้นเพียงใด ให้ยึดตามแนวทางและหลักเกณฑ์ของศูนย์  
อำนวยความสะดวกทางถนน โดยแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนและลดปัญหา  
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับซื้ออย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” มีดังนี้

/แนวทางช่วงเตรียม...

แนวทางช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด จัดทำแผนควบคุมและลดผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดแผนการดำเนินการ ดังนี้

๑. ประสานงานร่วมกับศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนน เพื่อสนับสนุนข้อมูลชี้เป้าอำเภอเสี่ยงที่ควรตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ และเน้นการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์ ในพื้นที่ที่มีการจัดงานฉลองปีใหม่

๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุทางถนนผ่านมาตรการ “ขับไม่ดื่ม” โดยเน้นผู้ที่ต้องขับซึ่รถ ให้งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มากกว่า ๖ ชั่วโมง

๓. ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ร้านค้า และผู้จัดการกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทุกราย ให้รับทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่าย และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะการห้ามจัดจำหน่ายโดยมีโปรโมชั่นและการโฆษณาในสื่อทุกประเภท และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในช่วงเทศกาลปีใหม่

๔. ผู้ที่มีอำนาจในการอนุญาตให้จัดงานประเพณี งานประจำปี การแสดงอื่นใดที่มีประชาชนจำนวนมากมาร่วมงาน เช่น งาน COUNTDOWN มิดไนท์สงกรานต์ หมอลำซิ่ง คอนเสิร์ต ฯลฯ กำหนดเงื่อนไขให้ผู้จัดงานหรือผู้ขออนุญาต ต้องมีมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเคร่งครัด ดังนี้

๔.๑ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในและบริเวณใกล้เคียงสถานที่จัดงาน และ/หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยไม่ได้รับอนุญาต

๔.๒ ไม่ให้บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนรอสติไม่ได้เข้าไปในบริเวณสถานที่จัดงาน

๔.๓ จัดมาตรการป้องกันมิให้เด็กและเยาวชน อายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในและบริเวณสถานที่จัดงาน

๔.๔ ผู้ขออนุญาตจัดงานต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือการคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ พร้อมรายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและจำกัดผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัดจัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่แอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคการทำมาสะอาดตลอดจนมีระบบติดตามตัวผ่านแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์

๔.๕ ผู้ขออนุญาต ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย จัดการจราจร การเคลื่อนย้ายผู้ร่วมงานเพื่ออำนวยความสะดวกและลดความหนาแน่นของประชาชน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

๕. ขอความร่วมมือส่วนราชการจัดงานปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน

๖. รณรงค์ ส่งเสริมกิจกรรมที่มุ่งเน้นการกระทำความดี การรักษา ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยทดแทนกิจกรรมที่เน้นการจำหน่ายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แนวทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

๑. กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุทุกราย โดยขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจหนังสือร้องขอให้โรงพยาบาลตรวจแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุทุกราย (โดยวิธีการเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ/ เจาะเลือด) เบิกจากโครงการขับซึ่ปลอดภัย มั่นใจไร้แอลกอฮอล์ งบสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)

๒. ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จัดทีมเชิงรุกในการป้องกัน และแยกผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนมิให้ขับซึ่ยานพาหนะ เน้นประเด็นการรณรงค์ให้มีการดื่มฉลองที่บ้าน ลดการเดินทางในช่วงเทศกาล

๓. ขอความร่วมมือ...

๓. ขอความร่วมมือกรมคุมประพฤติ ในการคัดกรองและส่งต่อผู้กระทำความผิดฐานเมาแล้วขับ และศาลอุทธรณ์คุ้มครองความประพฤติทุกรายที่ยินยอมเข้ารับการรักษาบำบัด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้ที่สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง

๔. ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองรับทราบ กรณีผู้ปกครองจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกรณีเด็กและเยาวชน ดื่มแล้วขับ

๕. ในกรณีที่พบผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์และสงสัยว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยขอให้

๕.๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจผู้บาดเจ็บทุกราย หรือกรณีที่ผู้บาดเจ็บไม่สามารถเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจได้ ให้ทำหนังสือขอให้โรงพยาบาลเจาะเลือดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์

๕.๒ หากพบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และคณะทำงานสหวิชาชีพ สอบสวนถึงสถานที่และบุคคลที่จำหน่าย หรือให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กและเยาวชนทุกราย

๕.๓ เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการกับสถานที่ที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้อายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ตามที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัด

๕.๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจรายงานผลประจำวันในที่ประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด

๕.๕ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดรวบรวมผลการดำเนินงานทั้งหมด รายงานเลขานุการคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประจำจังหวัดภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔

๖. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๔ มกราคม ๒๕๖๔ โดยใช้แบบรายงานผลการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Google Form

แนวทางช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด รายงานผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมและลดผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดข้อมูลที่ต้องรายงาน ดังนี้

ข้อมูลการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด และสำนักงานสรรพสามิตจังหวัด

๑. ข้อมูลผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัด

๒. ข้อมูลจำนวนการสุ่มตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ โดยตำรวจภูธรจังหวัด

๓. ข้อมูลจำนวนคดีการกระทำผิด กรณีขับซัดในขณะเมาสุรา โดยตำรวจภูธรจังหวัดร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด

๔. ข้อมูลการคัดกรองและส่งต่อผู้กระทำความผิดฐานขับซัดในขณะเมาสุรา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด

กรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย

\*\*\*\*\*